

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## ADVANC – โอกาสในขาลง(ย่อम्म)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้บ่อยๆ นั่นแหละครับ ไม่บ่อยครั้งนักที่เหนือเมฆจะเอาหุ้น

ที่เป็นแนวโน้มขาลง มาเข้าบาดตาเซียน จะว่าไปแล้ว ก็ชอบหุ้นที่เป็นขาขึ้นเสียมากกว่านั้นแหละครับ เพราะถึงแม้ว่า เราซื้อหุ้นนั้นไปแล้ว แต่ราคากลับไม่ขึ้น หรือ ยังไม่ขึ้น แต่นั่น ก็ยังอุ่นใจ ยังไงเสียก็ยังรอวันขึ้นในแนวโน้มที่ต่ำเนินมากก่อนหน้า (ถ้าไม่ไปไล่ปลายๆ แนวโน้มเสียก่อนล่ะ)... หรือบางที มีซื้อแล้วอ่อนตัวลง แต่นั่น ก็ยังคงอ่อนตัวลงแบบเพื่อขึ้นในโอกาสต่อไปได้ (ตรงข้ามกับขาลง ที่ขึ้น ก็อาจเพื่อลง)... แต่พอมาถึงวันนี้ หรือ ตั้งแต่ตลาด หรือ SET Index หลุด 1550 ลงมานั้น เหนือเมฆจะเห็นว่า มีแต่หุ้นที่เป็นขาลงทั้งนั้น ยิ่งบางตัว มีสัญญาณ Bearish Pattern in MA. และ Bear Stage ใน MA. 3 เขียนด้วยแล้ว ไม่กล้าจะเอามาเข้าทำเนียบบาดตาเซียนเลย แม้จะรู้ว่า มีโอกาสตั้งได้บ้างก็ตาม ก็อย่างว่า กลัวตั้งเพื่อลง... อ้าว แล้ววันนี้ล่ะ ยังเห็นเอาหุ้น ที่ยังเป็นขาลงอย่าง ADVANC มาเข้าบาดตาเซียนได้อย่างไรกัน ไม่กลัวตั้งเพื่อลงหรืออย่างไรกัน คำตอบของข้อสงสัยนี้ ก็ตามที่กล่าว ในเมื่อมีแต่หุ้นขาลง แล้วตลาดก็ยังคงเป็นขาลง แต่ถ้าหากว่า จะเล่นหรือจะเก็งกำไรหุ้นในแนวโน้มขาลง ก็คงต้องดูหุ้นที่ลงมาเยอะๆ หน่อย หุ้นที่เป็นหุ้นดีๆ หน่อย เป็นที่นิยมของรายใหญ่ๆ ไม่ว่าจะฝรั่ง หรือกองทุน... แล้วอีกอย่าง เหนือเมฆก็คิดว่า ก่อนว่า ตลาด น่าจะไม่ใช้การลงในคลื่น 2 ใหญ่ๆ น่าจะเป็นการลงในคลื่น 4 มากกว่า ซึ่งแปลว่า ยังไงเสีย ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 924.70 หรือพื้นที่แถวๆ ระดับ 1000 ลงมาจนถึง 950+/- น่าจะเป็นปลายๆ คลื่น ... ถ้าตั้ง ก็ต้องว่ากันที่หุ้นใหญ่

**ดูตามเกม...** ถ้าเป็นเกมของคนเล่นสั้น แม้จะชอบเสี่ยง แต่ถ้าเกิดจะพลิกลงมากไปเลยนั้น

ก็อาจจะต้องมีทางหนีทีไรก่อน ไว้ด้วย แล้วค่อยมาดูใหม่ (ถ้าขึ้นก็ยาวไป)...แต่ถ้าคนนั้นลงทุน ก็ค่อยๆ สะสมไป

**แนวรับ** : ... 180-175 น่าสนใจ ยืน 185 น่าตาม หลุด 170 ไม่สวย

**เป้าหมาย** : ... 185 แค่นี้จะขาย เพราะถ้าผ่านได้ จะมอง 205-210

Price Chart...(ADVANC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ADVANC...** ที่ผ่านมานั้น ถ้าจะเล่นแบบถือรอบยาวๆ ใช้แค่ เส้น 3 เขียน ก็น่าจะเพียงพอ ก็แล้วขายตามสัญญาณได้รอบยาวๆ ได้สบาย แต่เวลาลงก็อาจจะไม่ต่างกับขาขึ้นเช่นกัน เรียกว่า ขึ้นนั้น ขึ้นจริงแล้วเวลาลงก็อาจจะลงจริงจัง ได้เหมือนกัน... แต่ในเมื่อเล่นตามหลักทฤษฎีของ MA. ราคาที่ห่างจาก MA มากๆ นั้น ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง โอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับเข้าหาเส้น MA. ก็มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งถ้าถามว่าจะดูจากไหน คำตอบก็คงต้องใช้เครื่องมือ ที่ใช้วัดการแกว่งตัว หรือ วัดแรงซื้อแรงขายก็ได้... อย่างภาพนี้ เราเอาแค่ RSI มาดูกัน... ก็ จะเห็นว่า ระดับแถวๆ นี้ของ RS ก็มีโอกาสดังสลับในขาลงได้อยู่เหมือนกันครับ